



ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Academic Affairs Convention Center and Management of Ramathibodi Hospital

Academic Affairs Convention Center and Management

ที่ ศร ๐๕๑๗.๐๖/ว. ๕๐๕๑
 ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญส่งทีมสอนช่วยฟื้นชีวิตของโรงพยาบาลเข้ารับการอบรม

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผ่นพับ จำนวน ๑ แผ่น
 ๒. ใบ Pay in จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยคณะอนุกรรมการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ข้อผิดพลาดในการสอนช่วยฟื้นชีวิต ครั้งที่ ๗” สำหรับครูผู้สอนช่วยฟื้นชีวิต หรือทีมสอน CPR ของโรงพยาบาล โดยจะจัดในวันที่ ๑๔-๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโกเค็น ทิวลิป ซอเฟอริน กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบข้อผิดพลาดในการสอน CPR เรียนรู้และฝึกทักษะที่ถูกต้องและพัฒนาการสอนของตนเองให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดการอบรมดังแสดงในแผ่นพับที่ส่งมาด้วย

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี ขอเรียนเชิญท่านส่งทีมสอน CPR ของโรงพยาบาลของท่านเข้ารับการอบรม เพื่อให้ได้รับทราบข้อผิดพลาดของตนเอง เรียนรู้ข้อผิดพลาดของผู้อื่น และพัฒนาการสอนให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อนึ่ง ข้าราชการ พนักงานองค์การรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน ท่านละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมจากต้นสังกัดได้ ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา ผู้สนใจกรุณากรอกรายละเอียดใบสมัคร และส่งไปยัง งานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรจนา บุญเลิศกุล, คุณกรกมล สุนทรพิทักษ์กุล, คุณกัณฐกณี กอดแก้ว โทร. ๐๒-๒๐๑-๒๑๕๓, ๐๒-๒๐๑-๑๕๔๒ โทรสาร ๐๒-๒๐๑๒๖๐๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งทีมสอน CPR ของโรงพยาบาลเข้ารับการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครั้งนี้ให้ทีมสอน CPR ของโรงพยาบาลได้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสฤกษ์พรณ วิไลลักษณ์)
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่แทน
 คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี

